

CHUYỆN VỀ NHÓM SỞ THÍCH CHĂN NUÔI BÒ ĐÀN CHẤT LƯỢNG

ĐẶNG VĂN HUẾ

Trong nhiều năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò lai cùng với việc hỗ trợ người dân mua bò đực giống ngoại, tinh đông viên, vật tư chuyên dùng, tiến công thụ tinh nhân tạo (TTNT) bò và xây dựng các mô hình trình diễn... Chương trình cải tạo đàn bò vàng Việt Nam ở tỉnh Quảng Bình đã được bà con nông dân các địa phương hưởng ứng thực hiện và đang từng bước xã hội hóa nên chất lượng đàn bò đã được nâng lên một bước. Cùng với đó, hình thức nuôi bò ngày càng đa dạng, từ nuôi nhỏ lẻ một 1-2 con/hộ đã phát triển thành chăn nuôi bò đàn, quy mô trang trại, liên kết giữa hộ có vốn với hộ thiếu vốn nhưng có lao động theo hình thức nuôi rẽ... Nhờ đó tỷ lệ bò lai trên tổng đàn ngày càng tăng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc. Hơn thế, ở xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) nhiều hộ có cùng nhu cầu đã liên kết với nhau thành lập nhóm sở thích chăn nuôi bò lai, quy mô từ 20-35 con/đàn/hộ. Và lấy nghề này thành nghề chính trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nhờ đó đời sống đã được cải thiện đáng kể.

Một buổi chiều chạy xe dọc bờ biển, tình cờ gặp 3 người (hai nam, một nữ) cùng lừa đàn bò lai hơn trăm con đi về hướng thôn Bắc Phú, xã Quang Phú, thành

phố Đồng Hới. Với lòng ngưỡng mộ, tôi bám theo họ về đến tận chuồng để được hiểu thêm. Như có sự quy hoạch, bên rừng phi lao già cạnh đường trục từ xóm ra biển (cách khu dân cư vài trăm mét) có 3 chuồng bò lợp bằng tấm phibrô, nối với nhau thành một dãy dài. Y hệt trại bò của nông trường quốc doanh thời kinh tế kế hoạch hóa. Về gần chuồng, đàn bò đi chậm lại rồi phân đàn vào từng chuồng nên có dịp ngắm kỹ từng con; trong đàn có đủ bò mẹ, bò nhỡ đực cái và bê; hầu hết lông màu cánh dán, con nào con nấy béo mập. Trong đó có nhiều con bê lai xinh xắn đang chạy theo mẹ và mấy bò cái lai khoảng hơn 1 năm tuổi lông bóng mượt, ngoại hình cao lớn săn chắc hình như chủ hộ để lại làm cái hậu bị. Chỉ vào một con bò cái tơ F1 giống Pratman trọng lượng chừng trên 400kg, anh Hoàng Văn Phướng,



Đàn bò lai Zebu

Ảnh: TL

người chủ của nó chia sẻ: “Con bò này 25 triệu đồng, tôi vừa mua cách đây mấy hôm để bổ sung cho đàn cái sinh sản. Bò có ngoại hình lớn như thế này để TTNT và bê lai đẻ ra nuôi chóng lớn nên phải đầu tư nhằm lâu nhiều hơn”. Hiện nhóm cùng sở thích có 3 hộ, ngoài hộ anh Hoàng Văn Phướng thôn Bắc Phú còn có hộ anh Lê Văn Tám và hộ anh Nguyễn Văn Phẳng ở thôn Đông Phú, họ đều mới độ tuổi trung niên. Trong đó có người từng là ngư dân khai thác thủy sản trên biển do sức khỏe không cho phép sống bằng nghề sông nước nên chuyển đổi nghề; có người thì đi lao động nước ngoài về tích lũy được một số vốn, thấy nuôi bò lai ít rủi ro mà cho lợi nhuận khá nên mạnh dạn đầu tư. Đặc điểm chung của các chủ nuôi bò trong nhóm cùng sở thích là xuất thân từ ngư dân và ban đầu chưa có kinh nghiệm nuôi bò lai; trong số họ chưa người nào được tập huấn kỹ thuật nuôi bò thịt và bò cái sinh sản; kiến thức nắm bắt được chủ yếu thông qua các kênh truyền thông; tự nghiên cứu qua sách vở và được các dẫn tinh viên phổ biến, hướng dẫn trong những lần đến TTNT bò cho các hộ. Bên cạnh đó các anh còn tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm các hộ đã nuôi bò lai thành công trên địa bàn để vận dụng vào thực tiễn. Việc ít am hiểu về kỹ thuật và chưa có sự trải nghiệm là nguyên nhân làm những người có cùng sở thích tìm đến nhau và hình thành nhóm. Chủ yếu để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp nhau giải quyết những vướng mắc trong nuôi bò lai. Việc kết thành nhóm còn có ưu điểm trong phân bổ, sử dụng các đồng cỏ tự nhiên trên địa bàn trong quá trình chăn dắt; cũng như giúp nhau phát hiện bò cái động dục để nâng cao kết quả phối giống và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc... Hơn thế họ còn thay nhau bảo vệ trại bò vào ban đêm; ngoài ra nhờ chăn thả tập thể họ có thể giúp nhau trông coi đàn bò khi hộ

này hay hộ khác bận việc nhà hoặc ốm đau...

Anh Hoàng Văn Phướng, thành viên của nhóm cùng sở thích cho biết: “Trước đây tôi từng là thuyền viên khai thác thủy sản, thấy một số hộ trong xã nuôi bò lai hiệu quả nên mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi bò lai. Lúc đầu do chưa nắm vững kỹ thuật nên mua bò về rất lo lắng nhưng qua thực tế và tìm hiểu thêm thì nuôi bò lai không khó, chỉ một thời gian là nắm bắt được những kiến thức cơ bản để áp dụng. Điều làm chúng tôi yên tâm là trong những năm gần đây thị trường đầu ra sản phẩm bò thịt không biến động mạnh như lợn và gia cầm, mặt bằng giá bò hơi cũng khá ổn định; mình chú ý tiêm phòng đầy đủ thì hạn chế được các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra đối với vật nuôi; như vậy mới có thu nhập bền vững. Bình quân mỗi năm đàn bò cho thu lãi trên 150 triệu đồng, nhờ nuôi bò lai, đời sống gia đình tôi được cải thiện”. Anh Hoàng Văn Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Phú cũng cho biết thêm: “10 năm về trước toàn xã chỉ có hộ ông Rừng và hộ ông Thành nuôi bò, hai mô hình này mang lại hiệu quả nên nhiều hộ trong địa phương đã học tập nhân rộng. Hiện Quang Phú có hơn 10 hộ chăn nuôi bò đàn chất lượng, tổng đàn bò Quang Phú trên 400 con, trong đó đa phần là bò lai giống Zebu. Nhờ đa dạng hóa ngành nghề và coi trọng việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người, nâng cao đời sống người dân”.

Có thể nói, trong sản xuất nông nghiệp đa ngành như hiện nay, việc hình thành các nhóm sở thích như trên là rất cần thiết. Đây cũng là một hình thức khuyến nông tự nguyện tại sơ sở nhằm giúp nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc để cùng phát triển. Hy vọng mô hình này được nhân rộng ở nhiều địa phương trong thời gian tới ■